



ที่ นร ๐๖๒๓/ ๘๕๐

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
๓๒๑ ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
อ้างถึง หนังสือสำนักงาน ป.ป.ท. ที่ ปป ๐๐๑๒/ว ๒๖ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) แจกกรอบการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดส่งผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตไปยังสำนักงาน ป.ป.ท. ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายฐนัตต์ สุวรรณานนท์)

รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๘๑ ๗๓๙๙ ต่อ ๓๘๗
โทรสาร ๐ ๒๖๒๘ ๕๓๐๕

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

- รายงานรอบที่ ๑ (ภายใน ๑ มีนาคม ๒๕๖๕)
- รายงานรอบที่ ๒ (ภายใน ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕)

ลงชื่อ วิหิต ธรรมานนท์ ผู้รายงาน

(นายฐนัตถ์ สุวรรณานนท์)

ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติ/

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เบอร์โทร ๐ ๒๒๙๘ ๔๙๐๐ ต่อ ๕๕๗๓

วันที่ ๒๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

แบบสรุปรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

รอบที่ ๑ แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต

จำนวนรวม ๑ หน่วยงาน

ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

ด้านที่ ๒ การใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่

๑. ซื่องานตามภารกิจ ตรวจสอบประวัติพฤติกรรมบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ตรวจสอบประวัติและพฤติกรรมด้านความมั่นคงบุคคลต่างด้าวที่ขอแปลงสัญชาติเป็นไทย หรือขอสัญชาติไทยตามสามมี

ที่	ขั้นตอนที่มีความเสี่ยงและ รายละเอียดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับความเสี่ยง การทุจริต	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต
๑	ขั้นตอนการสัมภาษณ์ บุคคลต่างด้าวอาจให้สินบนต่อเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	ปานกลาง	๑. ชี้แจงให้คำแนะนำกับบุคคลต่างด้าวให้เข้าใจว่า สำนักข่าวกรองแห่งชาติไม่รับผลประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งก่อนและหลังการสัมภาษณ์ทุกครั้ง ๒. เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์เป็นผู้ผ่านการรับรองความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา
๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอาจขอเรียกรับผลประโยชน์กับบุคคลต่างด้าว	ต่ำ	๑. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ๒ คน ต่อผู้ถูกสัมภาษณ์ ๑ ราย เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ และความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ในพื้นที่สัมภาษณ์ เพื่อเป็นหลักฐานในการดำเนินการของทั้งสองฝ่าย ๓. กรณีที่ตรวจพบการให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใด ให้เจ้าหน้าที่ทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาทราบทันที
๓	เจ้าหน้าที่อาจปฏิบัติงานไม่ถูกต้องตามกฎหมาย/มีความคลาดเคลื่อนหรืออาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้	ปานกลาง	๑. ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประวัติ และมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน ๒. พื้นที่ใช้สัมภาษณ์ เป็นพื้นที่ที่ตรวจสอบแล้วว่าไม่มีการละเมิดการรักษาความปลอดภัยจากบุคคลภายนอก ๓. แนวทางการการสัมภาษณ์เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและตามกฎหมายกระทรวง (พ.ศ.๒๕๑๐)
๔	จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-๑๙ จำเป็น ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสัมภาษณ์ทาง online แทนการพบปะ ซึ่งอาจทำให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีบุคคลอื่นอยู่ในพื้นที่การสัมภาษณ์ เพื่อช่วยเหลือผู้ถูกสัมภาษณ์ หรือเจ้าหน้าที่ถูกหลอกเกี่ยวกับความสัมพันธ์คู่สามีภรรยา	ปานกลาง	๑. ใช้การสัมภาษณ์ผ่านทาง Video Call เพื่อแสดงภาพบรรยากาศโดยรวมของผู้ถูกสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์และเป็นสถานที่มิดชิด ๒. ชี้แจงกฎระเบียบต่างๆ ให้ผู้ถูกสัมภาษณ์ทราบว่า ไม่ควรกระทำสิ่งใดในระหว่างการสัมภาษณ์ online